

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thạch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo hiện thời Quy định số 67, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định.

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là dấu mốc mới của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện sự vào cuộc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời cũng là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khẳng định không có tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" và thể hiện sự mệnh thiêng liêng nhưng hết sức nặng nề. Ban

Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt được yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo luôn nêu gương, tuyệt đối chấp hành chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hóa các nội dung theo quy định. Phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

THU THỦY

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT...

(Tiếp theo trang 1)

HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc tích cực với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tinh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng

phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã chủ động, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai kịp thời,

đạt kết quả như công tác công khai, minh bạch, cải cách hành chính... Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị

các cấp, các ngành tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Quán triệt, triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện. Chú trọng việc dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, chủ động giải quyết ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần có trách nhiệm phối hợp cùng với

ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ để ra. Các cấp ủy đảng đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, coi lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cũng là điều kiện để giữ vững ổn định tình hình, đoàn kết nội bộ, bảo đảm tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao. UBND tỉnh và UBND các cấp tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc vào cuộc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, trước hết cần tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn, các ngành khối nội chính, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

HUNG HÀ

• Tuyên dương 35 gia đình văn hóa tiêu biểu

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, sáng ngày 28/6, huyện Hưng Hà tổ chức tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Hưng Hà được triển khai sâu rộng, thực sự trở thành cuộc vận động lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực. Năm 2021, toàn huyện có 81.091 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt 91,7%. Các phong trào "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Gia đình hiếu học"... hoạt động sôi nổi, phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình, câu lạc bộ gắn với thực hiện chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được duy trì và nhân rộng. Hiện toàn huyện duy trì 51 câu lạc bộ, 28 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 98 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 31 đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 35 gia đình văn hóa tiêu biểu.

• Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

Sáng ngày 28/6, UBND huyện Hưng Hà khai mạc hội thao trung đội dân quân cơ động và kiểm tra huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022.



Dân quân cơ động huyện Hưng Hà kiểm tra nội dung gói buộc lưng nổ.

Hội thao diễn ra trong hai ngày 28 - 29/6. Các trung đội dân quân cơ động tham dự hội thao ở 2 nội dung duyệt đội ngũ cấp trung đội và đồng diễn võ thể thực tay không. Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động tham gia chỉ huy trung đội, tiểu đội thực hành xử trí 1 tình huống cụ thể; bắn súng AK bài 1. Các chiến sĩ dân quân cơ động tham gia các nội dung: bắn súng, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ.

Kiểm tra huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất và dân quân tự vệ tại chỗ năm thứ 2 đến năm thứ 4 tập trung các nội dung: bắn đạn thật súng AK bài 1 và bài 1b; ném lựu đạn bài 1 xa, đúng hướng; gói buộc lưng nổ...

Hội thao là dịp đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện ở cơ sở; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, huấn luyện của cán bộ trung đội dân quân cơ động; rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THANH THỦY

Kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Sáng ngày 28/6, Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong 81 ngày đêm, từ 28/6 - 16/9/1972 thị xã Quảng Trị đã hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, gần 12 triệu viên đạn pháo và trên 2.200 lần oanh tạc của không quân Hoa Kỳ. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm đã diễn ra như một huyền thoại, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn để bám trụ, chiến đấu với một lực lượng thiện chiến và sự yểm trợ hỏa lực chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Đông Dương. Góp phần làm nên chiến công tại Thành cổ Quảng Trị có hàng

vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có gần 1.500 người con của quê hương Thái Bình. Riêng thành phố Thái Bình có gần 100 người mãi mãi nằm lại mảnh đất Quảng Trị, hơn 200 người may mắn trở về, trong đó trên 70% là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam. Các chiến sĩ Thành cổ năm xưa vẫn luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, động viên nhau trong cuộc sống và tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, trị ân các gia đình liệt sĩ, khơi dậy tinh thần cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm công dân trong tình hình mới.

Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Thái Bình có gần 300 hội viên. Nhiệm kỳ qua, 100% hội

viên gương mẫu cùng cộng đồng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, luôn là tấm gương tiêu biểu giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Liên chi hội đã tổ chức chuyến đi trở lại chiến trường xưa để dâng hương tri ân các đồng đội đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị; thăm hỏi, động viên các hội viên là thương bệnh binh nặng, phối hợp với Hội Hồ trợ gia đình liệt sĩ tình tử chức đơn hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ và trao tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

MINH NGUYỄN

VŨ THƯ

• Phấn đấu hết tháng 7/2022 bàn giao 4,2ha mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình

Chiều ngày 28/6, UBND huyện Vũ Thư họp nghe báo cáo tiến độ, hỗ trợ các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

Dự án qua địa bàn huyện Vũ Thư có chiều dài 6,15km, diện tích quy hoạch trên 42ha, ảnh hưởng đến 930 hộ dân; cần di dời trên 900 ngôi mộ. Đến nay, UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với loại đất ở, đất màu, đất thủy sản; triển khai tới người dân cơ chế bồi thường,

hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất. Huyện tổ chức ghi hình công hiện trạng tài sản, đất đai, hoa màu trên toàn tuyến. Các địa phương rà soát, thu thập thông tin, số liệu về diện tích đất đai, tài sản, nhân khẩu trong diện ảnh hưởng đạt trên 90%. UBND huyện đã trình các sở, ngành chức năng về quy hoạch khu tái định cư phục vụ 78 hộ dân bị thu hồi đất ở. Các địa phương đã và đang thực hiện các bước để quy hoạch mở rộng nghĩa trang, phục vụ việc di dời các ngôi mộ bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất phương án xử lý một số khó khăn, vướng

mắc trong công tác GPMB của dự án. Huyện Vũ Thư yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh các thủ tục để sớm ban hành quyết định thu hồi đất, tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất, chỉ trả bồi thường hỗ trợ GPMB cho người dân, phấn đấu đến ngày 30/6 sẽ bàn giao 0,5ha thuộc địa bàn thị trấn Vũ Thư; đến hết tháng 7 sẽ bàn giao thêm 3,7ha đất trống màu, đất thủy sản tại 4 xã cho chủ đầu tư. Huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan sớm thẩm định và chấp thuận quy hoạch địa điểm tái định cư phục vụ GPMB dự án.

• Xét xử lưu động 2 vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

Sáng ngày 28/6, tại UBND xã Song An, Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức 2 phiên tòa xét xử lưu động đối với Lê Trọng Luân, sinh năm 1991, trú tại thôn Văn Lâm, xã Duy Nhất và Nguyễn Thanh Kiên, sinh năm 1987, trú tại thôn Tả Hồ, xã Hòa Bình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vụ thứ nhất: Ngày 19/2/2022, Lê Trọng Luân được Công an huyện Vũ Thư triệu tập lên UBND xã Duy Nhất làm việc vì có liên quan đến một số vụ án về an ninh trật tự. Trong quá trình làm việc, nhận thấy Luân có biểu

hiện nghi vấn, Công an huyện Vũ Thư đã mời người chứng kiến và tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên người Luân 0,3113 gam ma túy, loại heroin. Mục đích Luân tàng trữ ma túy để sử dụng cho bản thân.

Vụ thứ hai: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 15/3/2022, tại trục đường 463 địa phận thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình, tổ công tác Công an huyện Vũ Thư kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên người Nguyễn Thanh Kiên 0,1273 gam ma túy, loại heroin. Mục đích Kiên tàng trữ ma túy để sử dụng cho bản thân.

QUYÊN LƯU

THÁO GỠ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

trong Khu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới cũng như góp phần xây dựng hình ảnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, vận dụng linh hoạt quy định của pháp luật, sớm có giải pháp tháo gỡ thực chất, nhanh chóng những vướng mắc cho các dự án hiện đang gặp khó khăn. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai, xây dựng quy trình đấu giá đất lựa chọn chủ đầu tư; xác định rõ những dự án thương mại, dịch vụ phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu điều chỉnh đề án và xác lập khu rừng đặc dụng phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, thống nhất xây dựng quy trình đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ, dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, thủ tục đơn giản, thông thoáng, thuận lợi theo đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ...

(Tiếp theo trang 1)

giảm 31,6%, vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tăng 27,8% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với lĩnh vực xã hội, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định, bảo đảm an toàn. Công tác an sinh xã hội, giáo dục và đầu tư được quan tâm thực hiện tốt. Công tác khám chữa bệnh cho người dân được bảo đảm, chất lượng ngày càng được nâng lên; việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân được tăng cường, góp phần phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm để phục vụ công tác tuyên truyền như: kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh...

THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng thời đề nghị thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các công trình phòng thủ bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn. Hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường nắm tình hình, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy lợi thế sẵn có, nâng cao hiệu quả công tác hòa cần, quân y và các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 28/6
Thế giới: Hơn 549,9 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 28/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 549,9 triệu ca, trong đó hơn 6,35 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Ghi nhận 769 ca mắc Covid-19 mới trong ngày
Tính từ 16 giờ ngày 27/6 đến 16 giờ ngày 28/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 769 ca mắc Covid-19 mới tại 37 tỉnh, thành phố, tăng 132 ca so với ngày 27/6.
Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm 230,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.
Trong ngày, có hơn 9.500 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là 33 ca.
Thái Bình: 13 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế



Trẻ em được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị 6 bệnh nhân mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh là 13 bệnh nhân.
Tính đến 17 giờ ngày 28/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3.917.200 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,47 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là gần 304.770 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 136.800 mũi.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---